



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mco, TNN, INN, newtv, kaohoon, nationtv, thaipbs, sanook, thansettakij, thebankokinsight)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์ประจำวันวันที่ 1 มี.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 80 ราย ติดเชื้อในประเทศ 64 ราย พบใน 8 จว. คือ สมุทรสาคร 19, กทม. 2, ตาก 3, นครปฐม 2, ชลบุรี 1, ราชบุรี 1, นนทบุรี 1 และปทุมธานี 35 ราย (แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อแรงงานชาวเมียนมา 31 คน และคนไทย 4 คน) ผู้ที่เดินทางมาจาก ตปท.และเข้าสถานกักกัน 16 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,031 ราย หายป่วยแล้ว 25,324 ราย เสียชีวิตสะสม 83 ราย ซึ่งภาพรวมพบว่า มีผู้ติดเชื้อลดน้อยลง ร่วมกับการเริ่มฉีดวัคซีนทำให้บรรยากาศภายในประเทศผ่อนคลายมากขึ้น แต่ยังคงเฝ้าระวังและตรวจค้นหาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง **จ.นครปฐม** พบติดเชื้อโควิดเพิ่ม 1 คน เป็นแม่ค้าขายผักในตลาดนัดแสงเดือน **จ.ปทุมธานี** ตรวจเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 32 ราย

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-รพ.สร.สนทนา ผ่าน แอพฯ clubhouse ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. เฉลิมชัย บุญยะสิทธิ์พรหม อดีตสมาชิกวุฒิสภา เกี่ยวกับการควบคุมโควิด 19 และการจัดท้าวัดขึ้น เผยผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ใกล้หายดีแล้ว สั่งให้พักผ่อนหลังขอลากลับไปทำงาน ส่วนการหารือเรื่องวัคซีนต้องขอขอบคุณท่าน ทูตจากประเทศจีนที่ช่วยเหลือ ทางผู้บริหารกระทรวงฯ ได้ประสานกับบริษัทแอสตราเซนิกา เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วย ระบุหลังรับวัคซีน ร่างกายปกติ ไม่มีอาการข้างเคียง มั่นใจว่า ทีมแพทย์ที่เลือกวัคซีนเข้ามา เลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาบริการคนไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผู้จัดการ แนวหน้า) เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ ผู้จัดการ กรมประชาสัมพันธ์ อินโฟเควสท์ thailandplus thebankokinsight ไอเอ็นเอ็น, TNN,Thaipbs) ช่อง 5,7,NBT สวท.

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สร. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรมต.สร. นพ.มล.สมชาย จักรพันธ์ ที่ปรึกษารพ.สร. และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกของ จ.ปทุมธานี โดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี รับการฉีดวัคซีนเป็นคนแรก โดยจะทยอยฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายระยะแรก 4,000 คน คาดว่าจะครบภายใน 1 สัปดาห์ รวมทั้งแม่ค้าในตลาดพรพพัฒนา และตลาดสุชาติ ย้ำรัฐบาลสนับสนุนวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรี หากพบแอบอ้างเก็บค่าใช้จ่ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ ผู้จัดการ กรมประชาสัมพันธ์ อินโฟเควสท์ thailandplus thebankokinsight) ทีวีช่อง TNN,Thaipbs

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สร. กล่าวว่า ขณะนี้ สร.ยังไม่มีแผนเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีน หรือให้มาขอรับการฉีดด้วยตนเองที่รพ. กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดหรือประชาชนกลุ่มเสี่ยง รพ.จะเป็นผู้ติดต่อและนัดหมาย โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง Line “หมอพร้อม” หากไม่มีสมาร์ตโฟน จะมีทีม อสม.ไปชี้แจงและเชิญเข้ารับวัคซีน และขอให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โหลดไลน์ “หมอพร้อม” เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการรับวัคซีน หรือโทรสอบถามกับรพ.ที่รักษาอยู่หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สยามกีฬา แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ผู้จัดการ) ช่อง 7, NBT, TNN

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร.พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 6 และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกของ จ.ชลบุรี พร้อมให้กำลังใจจนท. โดยมี นพ.อภิรดี กตัญญูตานนท์ นพ.สจจ.ชลบุรี รับวัคซีนเข็มแรก จ.ชลบุรีได้รับวัคซีน 4,720 โดส กลุ่มเป้าหมายแรกคือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จนท.ด่านหน้าที่ต้องดูแลผู้ป่วย ผู้เดินทางจากตปท.ในสถานกักกันของรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิดของประชาชนทั่วไป คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพฯ “หมอพร้อม”ได้ประมาณต้นเดือน พ.ค.นี้ และจะเริ่มฉีดต้นมิ.ย.64 ซึ่งจะมีวัคซีนล็อตใหญ่ของแอสตราเซนเนกาเข้ามา ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนก็ถือว่าไทยไม่ได้ช้า ส่วนที่ได้ฉีดวัคซีนโควิดของซิโนแวคไป พบว่า มีอาการเจ็บแขนเล็กน้อย ส่วนอาการข้างเคียงอื่นๆ เช่น มีไข้ หรือคลื่นไส้อาเจียน ยังไม่พบ โดยตนจะต้องไปรับวัคซีนโดสที่ 2 ในวันที่ 22 มี.ค.นี้ ขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนไปยังไม่ได้รับรายงานว่ามีอาการข้างเคียงที่รุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, TNN)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรณีที่มีการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 ที่พบในประเทศอังกฤษ สเปน บราซิล และแอฟริกาใต้ มีแพร่กระจายไปในหลายประเทศและอาจพบการกลายพันธุ์เกิดขึ้นตามมาก็ทำให้เกิดความไม่มั่นใจว่าวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันจะสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ได้หรือไม่นั้น สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์ จึงเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบว่า วัคซีนที่นำเข้ามาใช้ในไทยจะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส SARS-CoV-2 ทั้งสายพันธุ์ที่ก่อโรคในปัจจุบัน และที่กลายพันธุ์ได้หรือไม่ โดยในระหว่างที่คนไทยยังไม่ได้รับวัคซีน กรมวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบภูมิคุ้มกันในเลือดคนไทยที่ติดเชื้อตามธรรมชาติ มาทดสอบกับไวรัสกลายพันธุ์ที่พบในประเทศ เพื่อดูว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น

ประเด็นข่าว

สามารถทำลายไวรัสกลายพันธุ์ได้หรือไม่ โดยใช้เวลาทดสอบภายใน 7 วันรู้ผล ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการคาดว่าจะทราบผลในเดือนเม.ย. และวิธีนี้จะนำมาใช้กับการตรวจติดตามภูมิคุ้มกันในคนไทยที่ได้รับวัคซีนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : สวท.,สำนักข่าวไทย

-อธิบดีกรมอนามัย กล่าว ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ตลาดสดและตลาดพรพัฒน์พื้นที่ จ.ปทุมธานีที่ผ่านมานั้น พบว่าสถานประกอบการกิจการตลาดส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินสถานประกอบการกิจการผ่านแพลตฟอร์ม Thai STOP COVID และขาดมาตรการคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด กรมอนามัย ขอความร่วมมือ กทม.และทุกจังหวัด ยกระดับมาตรการในการควบคุม กำกับ ดูแลตลาดและสถานประกอบการประเภทอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนให้ใช้แพลตฟอร์ม Thai STOP COVID และไทยชนะด้วย

สื่อที่นำเสนอ : ช่อง 9

-เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19ในประเทศไทยว่า ขณะนี้ทยอยขึ้นทะเบียนให้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว 2 ยี่ห้อคือ ชิโนแวค และแอสตราเซนเนกา ขณะที่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันได้ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนครบ 100 % แล้ว ส่วนในวันที่ 1 มี.ค.64 ได้รับการติดต่อจากบ.บาร์ด ไบโอเทค ของอินเดีย ซึ่งผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย จะมายื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียน รวมถึง บ.โมเดอร์นา แจ้งว่าอาจจะมายื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มี.ค.นี้ และเชื่อว่าจะมีบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ทยอยมายื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนในประเทศไทยอีกเรื่อยๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์(สยามรัฐ มติชน)

-บอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบ เสนอขอรับงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ ปี 2563 เพิ่มเติมจำนวนวงเงินไม่เกิน 3,844 ล้านบาท งบประมาณที่เสนอเพิ่มเติมนี้ นอกจากใช้เบิกจ่ายค่าบริการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว ยังมีค่าของงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับหน่วยบริการในอัตรา 20 บาท/โดส จากปีงบประมาณ 2564 มีแผนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจำนวน 42 ล้านโดส คิดเป็นงบประมาณจำนวน 840 ล้านบาท (ส่วนอีก 21 ล้านโดส จะเป็นการให้บริการหลังเดือนตุลาคม 2564 ที่เป็นค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณถัดไป) พร้อมเพิ่มเติมงบในการรองรับกรณีเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการโควิด-19 อีกจำนวน 110.88 ล้านบาท ตามข้อเสนอจาก สช.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-แพทย์รพ.หัวหิน อนุญาต นุ่มดัดซ์ดีโควิด หายกลับบ้านแล้ว สสจ.ประจวบฯระบุ ทั่วพื้นที่ปลอดภัยไม่มีผลกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยว

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ แนวหน้า)

-โฆษก ศบค.กล่าวว่า ในวันที่เสาร์ที่ 6 มี.ค. จะมีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.4 ของร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 64 ซึ่ง สพฐ. มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากมีผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศเกือบ 13,000 คน โดยจัดแยกผู้เข้าสอบที่มาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กับ จ.ควบคุม ให้สอบในอาคารเดียวกัน ส่วนจังหวัดอื่นๆ อีก 54 จังหวัด แยกสอบอีกอาคาร เว้นระยะห่างแต่ละที่นั่งให้ห่างกัน สอบเวลา 08.30-14.00 น. ให้นักเรียนเข้าสอบครั้งเดียวจนเสร็จสิ้น จึงจะสามารถออกจากห้องสอบ มีบริการอาหารว่างให้แก่ักเรียนทุกคนที่เข้าสอบในช่วงเวลาพักเพื่อลดการสัมผัสและรวมกลุ่มกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-โฆษกศบค. โฟสต์ยืนยันหลังได้รับฉีดวัคซีนต้านเชื้อโควิด-19 ของ ชิโนแวค ครบ 24 ชั่วโมง และยังไม่มีการผิดปกติแต่อย่างใด และเตรียมพร้อมเพื่อรับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(sanook tnnthailand)

-ผลตรวจโควิด กลุ่มเสี่ยงที่โคราช 47 ราย รอบสองไม่พบเชื้อ เตรียมเปิดหมู่บ้าน 4 มี.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผู้จัดการ สยามกีฬา) เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ)

-รพ.ศิริราช เผยความคืบหน้าอาการ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สามารถลุกเดินเองได้โดยไม่ต้องใช้วอล์กเกอร์ การหายใจ การพูด ทานอาหาร เข้าสู่ภาวะปกติ สามารถดื่อกอาหารทานเองได้ เตรียมตรวจภูมิคุ้มกันอีก 1-2 วัน ส่วนการรับวัคซีน ตอนนี้รอผลการตรวจภูมิคุ้มกัน จากการวิจัย สำนักงานสาธารณสุขในอังกฤษ พบว่าภูมิคุ้มกันอยู่ได้ 7 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก js100)

-คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ตาก ขอความร่วมมือลูกค้าที่ไปใช้บริการร้านถ่ายเอกสาร หนัารพ.แม่สอด ไปรายงานตัวเจ้าหน้าที่ หลังพบผู้ติดเชื้อ "โควิด 19" คนไทย 3 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด ผู้จัดการ thaiPBS)

-จ.สมุทรสาคร ปิดรพ.สนาม 2 แห่ง คือ "ศูนย์ห่วงใยคนสาคร1" ที่สนามกีฬาจังหวัด รองรับผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 700 เตียง และ "ศูนย์ห่วงใยคนสาคร3" ที่ วัฒนา แพคตอรี่ 240 เตียง หลังสถานการณ์ จ.สมุทรสาคร ดีขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สยามรัฐ แนวหน้า)

-ตลาดกลางกุ้ง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร กลับมาเปิดขายเป็นวันแรกหลังหยุดขายไป ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.63 โดยบรรยากาศเป็นไป

ประเด็นข่าว

อย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการ นิวโนมอล ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ซึ่งรถบรรทุกสินค้าสัตว์น้ำ หรือรถผู้ที่จะมาซื้อมาขายทุกคันที่จะเข้าไปในตลาดกลางกุ้ง จะต้องผ่านด่านคัดกรองก่อน มีทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจใบรับรองแพทย์ว่าได้ผ่านการตรวจโควิด 19 แล้ว ส่วนแรงงานข้ามชาติที่มาทำงานในแพกุ้งแพปลาจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.การบริหารจัดการวัคซีนโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ มติชน)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ.กล่าวภายหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค ครบ 24 ชม. ว่า ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ ไม่มีไข้ ไม่ต้องรับประทานยา และทราบว่า ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ส่วนแผนการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ได้สั่งซื้อไปแล้ว 63 ล้านโดส แบ่งเป็นของซิโนแวค 2 ล้านโดส และแอสตราเซนเนกาที่ผลิตในไทยอีก 61 ล้านโดส มีวัคซีนรองรับคนไทยแล้ว 31 ล้านคน 1 คน ต้องฉีด 2 โดส หากตัดกลุ่มเสี่ยง เช่น หญิงมีครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ออกไป และกำหนดระยะเวลาการฉีดภายในสิ้นปี น่าจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้ หลังจากนั้นจะมีวัคซีนทางเลือกให้ประชาชนมากขึ้น มีผู้ผลิตวัคซีนหลายยี่ห้อติดต่อเสนอขายมายังไทย และขออย่าเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นเรื่องการฉีดวัคซีน เพราะไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้เป็นอย่างดีต่างจากหลายประเทศ สำหรับกรณีที่พบการปกปิดข้อมูล จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน จ.ปทุมธานีนั้น ขอให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองที่จะต้องไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

2.การกระจายวัคซีนโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สยามรัฐ แนวหน้าสยามกีฬา) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยง 13 จังหวัดครบแล้ว และเริ่มฉีดแล้ว วันที่ 1 มี.ค โดย จ.เชียงใหม่ 3,520 โดส ตาก 5,000 โดส นครปฐม 3,500 โดส ราชบุรี 2,520 โดส สมุทรสงคราม 2,000 โดส ภูเก็ต 4,000 โดส นนทบุรี 6,000 โดส ปทุมธานี 8,000 โดส สมุทรปราการ 6,000 โดส ชลบุรี 4,720 ราย กรุงเทพฯ 33,600 โดส สมุทรสาคร 15,040 โดส และสุราษฎร์ธานี 2,520 โดส รวม 116,520 โดส ซึ่งข้อมูลที่ได้รับรายงานเข้าระบบไลน์หมอพร้อม 319 ราย ใน 4 จังหวัด คือ นครปฐม 14 ราย นนทบุรี 93 ราย สมุทรปราการ 2 ราย และสมุทรสาคร 210 ราย ยังไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง ทั้งนี้ในจ.สมุทรสาคร ได้รับวัคซีนแล้ว 35,000 โดส มีการวางแผนไว้ในกาให้วัคซีน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 8,000 กว่าราย อสม. 2,070 ราย เจ้าหน้าที่ด่านหน้า 2,274 ราย ผู้ที่มีโรคประจำตัว 16,000 รายและประชาชน 5,000 คน และขอเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ได้เป็นผลให้เกิดการป้องกันโรคได้ เพราะฉะนั้นยังต้องใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด ไทยโพสต์ มติชน) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก บ้านเมือง, เดลินิวส์, ผจก., สยามรัฐ, แนวหน้า มติชน, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, pattayamail, Chiangmai-mail, js100, nationtv, mcof, thestandard, mcof, 77 kaoded innnews)

-ผู้ว่าฯ กทม. โพล์ว่า รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนให้กับ กทม.ในระยะแรก 66,000 โดส ซึ่งวันนี้ (1 มี.ค.) เป็นวันแรกที่ เริ่มฉีดวัคซีน โดยคนแรกคือ พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัดกทม. คาดว่าวันนี้จะฉีดทั้งหมด 30 คน เป็นแพทย์และบุคลากรการแพทย์ของรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน จากนั้นจะให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในพื้นที่ 6 เขตของกทม.ติดกับจ.สมุทรสาคร ประกอบด้วย เขตบางขุนเทียน บางบอน หนองแขม จอมทอง บางแค และภาษีเจริญ ให้ครบ 3,700 คน

-จ.นครปฐม ได้รับวัคซีนล็อตแรก 3,500 โดส โดย ดร.พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผอ.รพ.นครปฐม รับการฉีดวัคซีนเป็นคนแรก จ.สมุทรปราการ ได้รับวัคซีนล็อตแรก 6,000 โดส โดย นายวันชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ รับการฉีดวัคซีนเป็นคนแรก จ.เชียงใหม่ ได้รับวัคซีนล็อตแรก 3,500 โดส โดย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 1 รับการฉีดวัคซีนเป็นคนแรก จ.ราชบุรี ได้รับวัคซีนล็อตแรก 2,500 โดส โดย พญ.ปาจรีย์ อารีรัมย์ นพ.สสจ.ราชบุรี รับการฉีดวัคซีนเป็นคนแรก จ.ภูเก็ต ได้รับวัคซีนล็อตแรก 4,000 โดส โดย ผอ.ศูนย์สุขภาพ รพ.วชิระภูเก็ต ประเดิมเข็มแรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-ผวจ.ปทุมธานี กล่าวถึงแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 4,000 คน กำหนดฉีดวัคซีนเข็มแรกในกลุ่มเป้าหมายดังนี้ บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า 1,500 คน เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุข อปท. รวมทั้งฝ่ายปกครองที่ร่วมดำเนินการในตลาดสดและตลาดพรพัฒนา 1,000 คน กลุ่มประชาชนที่มีโรคประจำตัว 1,000 คน และประชาชนผู้ค้า ในตลาดสดและพรพัฒนา 500 คน

-จ.สมุทรสาคร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากร รพ.สมุทรสาครเป็นวันที่สอง โดยที่จุดนี้จะจัดฉีดทั้งสิ้น 2 พันคน ซึ่งสามารถฉีดได้วันละ 500 คน คาดว่าจะจบภายใน 4 วัน จากการสอบถามนายธีรศักดิ์ เทียนสว่าง เจ้าหน้าที่โสตทัศนอุปกรณ์รพ.สมุทรสาคร หลังเข้ารับการฉีดแล้วรู้สึกปกติดี ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงอยากบอกกับประชาชนทั่วไปว่ามารับการฉีดวัคซีนเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันกับตัวเอง ส่วนที่รพ.บ้านแพ้ว มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกของอำเภอ ให้กับนายประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นคนแรก

3. กักวัคซีนโควิดให้ VIP

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์(เดลินิวส์ ข่าวสด kapok)

-เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว โพล์ว่า พบมีแขก VIP ที่ไม่ใช่บุคลากรการแพทย์ ถูกกักวัคซีนและให้มารับก่อนบุคลากรการแพทย์ถึงในรพ. แย่มาก คนกันก็ไม่ละอายใจ สงสารบุคลากรทางการแพทย์ กลียดคำว่า VIP เมื่อไหร่จะหมดไปในสังคมไทย ขอคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)

-อด มินเพจ Infectious ง่ายนิดเดียว ซึ่งเป็นแพทย์ใน รพ.แห่งหนึ่งแถบภาคเหนือตอนล่าง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีผู้ส่งภาพถ่ายมาให้ดู เป็นวีไอพี

ประเด็นข่าว

ที่มีตำแหน่งสูง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่า เป็นผู้ที่จะเข้าข่ายที่จะได้รับวัคซีนจริงหรือไม่ แต่จากรูปเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูง ไม่น่าจะมีการปฏิบัติงานหน้าด่าน ทั้งนี้หากมีความชัดเจนแล้วจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อไป

4. นายกา เลื่อนฉีดวัคซีนเข็มแรก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ)

-น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อธิบดีรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิจารณ์ นายกรัฐมนตรี ที่ไม่ได้เป็นผู้ฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 เข็มแรก ว่า พล.อ.ประยุทธ์มีจุดยืนมาตลอดว่าต้องการฉีดเป็นเข็มแรกเช่นเดียวกับผู้นำหลายประเทศ แต่ต้องดำเนินการภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเช่นกัน ซึ่งวัคซีนซิโนแวคเป็นตัวใหม่ และการศึกษาในระยะที่ 1, 2 และ 3 ที่ศึกษาในคนมีการศึกษานอกราย 60 ปีขึ้นไปไม่ถึง 4% จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านนายกาที่อายุเกิน 60 ปีแล้วต้องรอเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ เพราะวัคซีนซิโนแวคฉีดได้สำหรับผู้ที่อายุ 18-59 ปี สำหรับวัคซีนของแอสตราเซนเนกาที่สามารถฉีดให้ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปได้ จะเริ่มฉีดในภายในเดือน มี.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ สยามรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก)

-นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนยังต้องรอ เหมือนที่แพทย์บอกก่อนหน้านี้ ให้ตนฉีดเมื่อใดก็เมื่อนั้น ยืนยันว่ารัฐบาลได้ทำอย่างเต็มที่ให้ประชาชน ขออย่านำเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นประเด็น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(คมชัดลึก)

-รมช.สธ.กล่าวถึงกรณีของนายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เนื่องจากว่าช่วงอายุของนายกาต้องรอฉีดของแอสตราเซนเนกา ซึ่งมีการทดลองกับคนในอายุ 60 ปีมากกว่าของซิโนแวค ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงควรที่จะรอให้การจัดการเรื่องเอกสารใบรับรองของแอสตราเซนเนกาเรียบร้อยก่อน คาดว่าใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ส่วนวันที่จะฉีดยังไม่ได้กำหนดชัดเจน

5. แจงปมระยอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาติรี ผอ.รพ.ระยอง เปิดเผยมรณกรรม ระยอง ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในล็อตแรกกว่า จังหวัดระยองเคยมีปัญหาเรื่องการติดโควิดเสี่ยงสูงแดงเข้ม แต่บัดนี้ได้ลดลงแล้วและไร้ผู้ติดเชื้อต่อเนื่องครบ 14 วัน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ผู้ใหญ่จึงพิจารณาให้จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในขณะนี้ และชายแดนและที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ ชลบุรี ตาก สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฯลฯ ได้รับวัคซีนก่อน ถ้ามีการระบาดใหญ่อีกที่จังหวัดไหนก็จะเอาโควตาของระยองไปเสริมช่วยไปก่อน ถ้าไม่มีอะไร ระยองจะได้รับวัคซีนเดือน เม.ย.นี้

6. คลัสเตอร์ใหม่โรงงานชำแหละสุกร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการ) เว็บไซต์(คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ thebangkokinsight thaiPBS acnews thailandplus newtv.tnnthailand innnews sanook)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ของ จ.ปทุมธานี ระหว่าง 15 ธ.ค.63 - 28 ก.พ.64 จำนวน 664 ราย สอบสวนพบมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มก้อนโรงงานชำแหละเนื้อสุกร ซึ่งรายงานวันที่ 1 มี.ค.2564 พบติดเชื้อไม่มีอาการ 32 ราย ทั้งนี้ ในกลุ่มก้อนนี้มีการตรวจทั้งหมด 88 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 35 ราย และพบติดเชื้อ 53 ราย คิดเป็น 60.22 % สัญชาติไทย 8 % และต่างชาติ 92 % อายุ 30-39 ปีมากที่สุด คิดเป็น 60.60% โดยกลุ่มก้อนโรงงานชำแหละเนื้อสุกร เชื่อมโยงกับตลาดพรพัฒน์ และสุชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เบื้องต้นมีการสั่งปิดโรงงานแห่งนี้เพื่อทำความสะอาด สำหรับเนื้อหมูยังรับประทานแต่ต้องปรุงสุกใหม่

7. เสนอเปิดรับนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน one31)

-รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้แนวคิดวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) หรือการออกหนังสือเดินทางให้กับต่างชาติที่แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้วของบุคคลนั้นๆ โดยความคืบหน้า ก.การท่องเที่ยวฯ ได้ประสานกับ สธ. ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามประกาศมาตรฐานกลางขององค์การอนามัยโลก ในการออกมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้ เตรียมเสนอต่อที่ประชุม ศบค. ให้มีการจัดทำแอเรียควอรันทีย์ หรือการเข้าเป็นที่กักตัวของรัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการเที่ยวอย่างตรงจุด โดยจะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ากักตัวที่โรงแรมเป็นเวลา 14 วัน โดยมีโรงแรมที่แสดงความต้องการและสมัครเข้าร่วมเป็นแอเรียควอรันทีย์ ขณะนี้พบกระจายอยู่ใน 5 เมืองท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ 1.ภูเก็ต 24 แห่ง คิดเป็นจำนวน 2,752 ห้อง 2.ชลบุรี 16 แห่ง จำนวน 2,522 ห้อง 3.กระบี่ 7 แห่ง จำนวน 1,024 ห้อง 4.เชียงใหม่ 1 แห่ง จำนวน 130 ห้อง และ 5.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) 10 แห่ง จำนวน 288 ห้อง คิดเป็นจำนวนห้องพักทั้งหมด 6,500 ห้อง รวมพนักงานโรงแรม 13,000 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้เสนอให้ฉีดวัคซีนก่อนเป็นกลุ่มแรกๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด สยามกีฬา

-นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เตรียมนำเสนอศบค.ชุดเล็ก เพื่อเสนอให้เกาะสมุยเปิดรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เริ่มต้นจากเครื่องบินส่วนตัวให้มาลงที่เกาะสมุย และเข้าพักวิลล่าควอรันทีย์ โดยใช้ลักษณะดำเนินการแบบเดียวกับที่ศรีพินา จ.ภูเก็ต จากนั้นจะเปิดรับกลุ่มเครื่องบินเช่าแบบ เหมาล่า และเข้าพักในโรงแรมที่เป็นสถานที่ Alternative Local State Quarantine (ALSQ) ที่มี 10 แห่งในขณะนี้เพื่อกักตัว 14 วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนด แต่หาก นักท่องเที่ยวมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว ก็อาจจะขอให้กักตัว 5 วัน ก่อนจะใช้พื้นที่ตามส่วนต่างๆ ของโรงแรมได้ โดยช่วงแรกจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนก่อน และผู้เข้าพักจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดระหว่างกักตัวโดยสมัครใจ

ประเด็นข่าว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, ผจก.,สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์, infoquest, mcot, worldmeters, xinhuathai, js100, thestandard)

-อินเดีย นายกฯ อินเดียเข้าฉีดวัคซีนโควิดโดสแรกของ Covaxin ซึ่งพัฒนาเองในประเทศ และรัฐบาลเริ่มฉีดเฟส 2 ให้ประชาชน... **ฟิลิปปินส์** เริ่มฉีดวัคซีนซิโนแวควันแรก ตั้งเป้า 70 ล้านคนในปี 64... **สหรัฐฯ** ฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ให้พลเมืองไปแล้วกว่า 75 ล้านโดส... **อินโดนีเซีย** ฉีดวัคซีนมากสุดในย่านอาเซียน 2.6 ล้านโดส... **กัมพูชา** ฮุนเซนเตรียมฉีดวัคซีนจากแอสตราเซนเนกา ในวันที่ 4 มี.ค.... **เกาหลีใต้** รายงานผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ภายเพิ่ม 14 คน ทำให้มีผู้ติดเชื้อรวมรวมราว 156 คน.. **อังกฤษ** เร่งตามตัวผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์บราซิล หวังหาต้นตอการติดเชื้อ... **เยอรมนี** เปิดเผยผลการศึกษาติดตามหลังการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ระบุว่า วัคซีนขนานของบริษัทแอสตราเซนเนกา ที่วิจัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษสามารถนำไปฉีดให้แก่ผู้สูงอายุได้

-**สถานการณ์โควิด 19** ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 114,978,254 ราย ผู้เสียชีวิต 2,549,513 ราย รักษาหาย 90,687,101 ราย ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 114

บทความโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์คนตามข่าว

-เสนอ ประวัติการศึกษา ตำแหน่งการทำงาน ของ ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ ซึ่งเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้นายอนุทิน รมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา คอลัมน์สก็๊ป

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ กล่าวว่า ผู้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดเชื้อตาย สามารถบริจาคโลหิตได้แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องรอ สำหรับผู้ฉีดชนิดเชื้อเป็น เช่น ทัตเยอรมัน คางทุมสุกใส ต้องรอ 2 สัปดาห์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ กล่าวถึงผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนต้านโควิดว่า อาจจะมีไข้ เจ็บปวดบริเวณที่ถูกฉีด ปวดเมื่อยตามตัว แต่อาการแพ้จนช็อกน้อยมาก มีแค่ 1 ในแสน เช็คความพร้อมก่อนฉีด วัคซีนทั้ง 2 ยี่ห้อ ทั้งโคโรนาแวค (ซิโนแวค) และ AZD1222 (แอสตราเซนเนกา) มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์จาก WHO และคุณสมบัติไม่มีความแตกต่างกันมากนัก โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย อย่างไรก็ตามก็คิดว่าไม่มีวัคซีนแน่นอนจริงๆ น่าจะแบ่งทุกคนฉีดคนละเข็ม แล้วปีหน้าทุกบริษัทกำลังทำวัคซีน เชื่อที่กลายเป็นที่คิดว่าเป็นปีนี้จะทำออกมา ปีหน้าเราจะฉีดเข็มที่ 2 ซึ่งครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ เป็นเรื่องที่ทางศบค.คงต้องคิดดูให้ดี เพราะเราไม่สามารถมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้แล้ว

ประเด็นข่าว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

วันยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ**สื่อที่นำเสนอ :**

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรมว.ต่างประเทศ เปิดงาน Global partnership for Zero Discrimination : harnessing the power of governments, civil society and the United Nations to tackle stigma and discrimination in Asia and the Pacific จัดโดย สธ. และภาคีเครือข่าย ใช้แนวคิด “6 ภาคส่วนสานพลัง ยุติการเลือกปฏิบัติ” ร่วมรณรงค์ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะ พร้อมเปิดตัว เว็บไซต์แอปพลิเคชัน “ปกป้อง” รับเรื่องและช่วยเหลือคุ้มครองการถูกละเมิดสิทธิ ถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติทาง crs.ddc.moph.go.th หรือเพียงค้นหาด้วยคำว่า “สวัสดิ์ปกป้อง”

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุฯ รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, thaigov, thailandplus)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ภายในอาคารจะประกอบด้วย ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ศูนย์ส่องกล้องและห้องตรวจผู้ป่วยนอก ศัลยกรรม ห้องตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษนอกเวลา หอผู้ป่วย ICU หัวใจ หอผู้ป่วย ICU อุบัติเหตุ ห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ห้องตรวจหัวใจ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วยพิเศษ ห้องแยกโรค ห้องผู้ป่วยแรงดันลบ สำนักงานอำนวยการ ห้องประชุมใหญ่ และห้อง Teleconference Ffpสธ.ได้สนับสนุนงบประมาณ 379,945,000 บาท คาดจะสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2567 เพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉิน และโรคหัวใจ ในเขตพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รับมอบอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thaigov, thailandplus)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานรับมอบอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นอาคารสูง 12 ชั้น ประกอบด้วย ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อน หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ หอผู้ป่วยวิกฤตทางอุบัติเหตุ หอผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป หอผู้ป่วยพิเศษ และลานจอดรถอัตโนมัติ เปิดให้บริการแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 ที่ผ่านมา

กัญชา**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด)

-เสนอสรุป นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล นพ.สจจ.บุรีรัมย์ กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมกัญชากัญชง 360 องศา กล่าวว่า เป็นงานที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับประเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับ ทุกกรมในกระทรวงจะมาร่วมจัดงานนี้ ครบถ้วนทั้งความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ นำเสนอเป็น 5 ส่วนสำคัญคือ นิทรรศการ เวทีเสวนา คลินิกกัญชา เว็กรีวิว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งนิทรรศการเน้นนำเสนอถึงการปลดล็อกกัญชง ขั้นตอนการขอปลูกกัญชา กัญชง ปลูกแล้วใช้ทำอะไรได้บ้าง มีเรื่องของอาหาร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำหรือมีส่วนประกอบจากกัญชากัญชง ก็มีให้ชม ชิม ซื้อม และเรียนรู้ ด้านงานวิชาการ มีสัมมนา และการบรรยายความรู้เรื่องของกัญชาทางการแพทย์ กัญชงเพื่อเศรษฐกิจ เรามุ่งงานวิจัยใหม่ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และผลเป็นอย่างไร จะนำมาโชว์ให้เห็น ยังมี เว็กรีวิว กัญชากัญชงหลายรายการที่น่าสนใจ มีบทนิทรรศการของภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ร่วมนำเสนอผลงาน รวมถึงมีคลินิกกัญชาที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการกัญชาทางการแพทย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับงานนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2564 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงการจัดงานมหกรรม "กัญชาหนังสือพิมพ์มติชนรายวันกัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน" ว่าเป็นงานเวทีใหญ่และเวทีแรกที่หน่วยงานภาครัฐ คือ สธ.จะลงพื้นที่ไปในภูมิภาค เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนำกัญชาและกัญชงมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่วนการนำกัญชงมาใช้ปรุงอาหาร ต้องรอให้ รมว.สธ. พิจารณาและลงนาม คาดว่าจะลงนามภายในสัปดาห์นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ทันหุ้น)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผย อยู่ระหว่างทยอยทำประกาศปลดล็อกการนำส่วนของพืชกัญชง-กัญชา ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยจะอนุมัติใช้สาร CBD จากกัญชงในเครื่องสำอาง ภายในมี.ค.64 ก่อนที่จะให้ใช้สาร CBD ในอาหารเม.ย.64 จะทยอยออกเป็นเฟสตามความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ เตรียมประกาศชื่อผู้ได้รับการอนุมัติปลูก นำเข้าเมล็ด สร้างโรงสกัด ด้าน บ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ จก. (มหาชน) รับสนใจออกผลิตภัณฑ์ตั้งทีมศึกษา พร้อมลุยหากอนุมัติ CBD ผสมเครื่องสำอาง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. เผย จะเริ่มเห็นคลินิกกัญชาที่สามารถส่งจ่ายตำรับยา 16 ตำรับ ใน รพ. ของรัฐ ภายใต้สังกัด สธ. อย่างเป็นทางการมากขึ้น

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผยว่า ปัจจุบัน ออย. ได้เร่งพิจารณาขออนุญาตนำเข้าสู่รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ขณะเดียวกันในปีนี้ก็ต้องการสร้างให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ตั้งแต่ "ต้นทาง" คือสายพันธุ์กัญชากัญชงที่มีคุณภาพ "กลางทาง" คือการผลิตและพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการของตลาด และ "ปลายทาง" คือการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนให้เกิดการ

พัฒนาเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจ

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สป.สธ. เผย ได้มุ่งพัฒนาโมเดลให้ตอบสนองทุกภาคส่วน ภายใต้ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ไม่ว่าจะเป็น ระดับการปลูกแบบเมดิคัลเกรด ปลูกที่บ้าน ง่ายๆ นี้ จะได้เห็นโมเดลใหม่ๆ เช่น "Seed Conductor", "Seed Distributors" และ "ธนาคารต้นกล้า" รวมไปถึงการจับคู่ทางธุรกิจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรมว.สธ. เป็นประธานเปิดสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ ภาศึภาครัฐและเอกชนผลิตน้ำมันกัญชาใช้ในทางการแพทย์เตรียมผลิต 2 ตำรับยาน้ำมันกัญชา ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณยโอสถ ต่อยอดจาก ตำรับเดิม พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนต่างๆ สำหรับน้ำมันกัญชาตำรับเมตตาโอสถพัฒนาจากสายพันธุ์ที่มีสาร THC ปริมาณสูงส่วนตำรับการุณยโอสถพัฒนาสายพันธุ์ที่มี CBD สูง แพทย์สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยเฉพาะ ทั้งโรคพาร์กินสัน โรค ลมชัก โรคสะกดเงิน อาการปวดประสาทและผู้ป่วยระยะประคับประคองทั้ง 2 ตำรับต้องใช้ช่อดอกกัญชาแห้งผลิตไม่น้อยกว่าเดือนละ 3,000 กก.

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า น้ำมันกัญชา 2 ตำรับเป็นการช่วยต่อยอดให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้ที่มั่นคงจากพืชกัญชามาแปรรูป มั่นใจว่าตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณยโอสถจะได้รับความนิยมหรือมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการรักษาเฉพาะโรคได้

สิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ)

-มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ สปสช. ช่วยเหลือคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน จำนวน 10 ราย ให้เข้ามาทำการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยวิธีตรวจดีเอ็นเอ ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นการบูรณาการความร่วมมือดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 คนไร้สถานะตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ตัวตนทำบัตรประชาชนแล้วปีละกว่า 1,600 คน มีทั้งเดินทางเข้าตรวจที่กม. และลงพื้นที่ให้บริการ

-น.ส.พรเพียร เภาเนื่อง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า บุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนมักมีปัญหากับการรักษาพยาบาล เพราะไม่สามารถใช้สิทธิการรักษาอะไรได้ จะมารพ.ต่อเมื่ออาการรุนแรงและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ซึ่งหากพบเคสลักษณะนี้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ก็จะพยายามค้นหาสิทธิให้คนไข้ ปรึกษากับทางอำเภอเรื่องกระบวนการทำบัตรประชาชน แนะนำเรื่องการตรวจดีเอ็นเอและทำหนังสือขอรับความช่วยเหลือจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

โรค Buruli หรือ Bairnsdale ulcer

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN, js100, nationtv)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยกรณีที่มีการแชร์เตือนโรคแผลกินเนื้อ หรือโรคแบคทีเรียกินเนื้อคน แพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ชายทะเลของรัฐวิกตอเรีย นั้น โรค Buruli หรือ Bairnsdale ulcer เป็นการติดเชื้อวัณโรคที่ผิวหนังที่ทำให้เกิดเป็นแผล การติดเชื้อพบในหนองน้ำ แอ่งน้ำ หรือ ผู้ป่วยสัมผัสกับน้ำในแอ่งน้ำที่มีเชื้ออยู่ เชื้อที่เป็นสาเหตุ คือ เชื้อวัณโรคที่มีชื่อว่า Mycobacterium ulcerans ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า Buruli ulcer disease ส่วนมากมักพบบ่อยในเด็ก และวัยรุ่นสาว โดยพบเป็นก้อนที่ใต้ผิวหนัง ทำให้เข้าใจว่าเป็นตุ่มที่เกิดจากแมลงกัดได้ แนะนำผู้ป่วยที่มีอาการควรพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง